



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องฟั่นหมอกควันสะพาย
ไหลเพื่อใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุง
คล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ
เครื่องฟั่นหมอกควันสะพายไหลเพื่อใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องฟั่นหมอกควันสะพายไหลเพื่อใช้ในงานสาธารณสุข
จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ศ.รุ่งเรือง (ชายส่ง,ชายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง

(นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล่เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข
จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑	<p>เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล่เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข</p> <p>๑.มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่</p> <p>๒.ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร</p> <p>๓.ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร</p> <p>๔.มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น</p> <p>๕.ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่นและต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)</p> <p>๖.เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน</p>	๑	เครื่อง	



(นายชัยพนฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า